



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุเพียง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานกรรเจ้าหน้าที โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๙๕๙๑ ต่อ. ๑๐๒

ที่ นน. ๐๐๓๓.๓๐๑.๑/ ๑๐๘ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง


ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๓๖.๐๐๕/ว ๓๙๒๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และระดับดีมาก นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการพลเรือนสามัญในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมากของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รอบแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในขั้นตอนการจัดทำประกาศฯ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพิจารณาลงนาม เป็นผลให้ไม่สามารถประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดังนี้ .-

๑. ขออนุญาตเผยแพร่หนังสือฉบับดังกล่าว บนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลกุเพียง


[www.phuphianghospital.com](http://www.phuphianghospital.com)

๒. ลงนามในหนังสือแจ้งเวียน กลุ่มงาน/งาน ในสังกัดโรงพยาบาลกุเพียง เพื่อเผยแพร่ให้ ทราบโดยทั่วกันต่อไป

  
(นางสาวพิมพ์ชนก ถาแก้ว)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

### ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง  
-เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตและลงนาม

  
(นางสาววิลาวัลย์ ตฤณธีรบุลย์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

### คำสั่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง

รับทราบ  อนุญาต  ดำเนินการ

(นายชรินทร์ ดีปิตตา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง